

Góp ý vào dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng

Đại tá Trần Quang Thanh, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh



Trong dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội XIII của Đảng, phần quốc phòng, an ninh được trình bày thành mục riêng bao gồm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong nhiệm kỳ trước, các ưu điểm, hạn chế, khuyết điểm đồng thời nêu rõ mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới. Qua nghiên cứu, tôi thấy nội dung đánh giá tổng quát về quốc phòng, an ninh trong dự thảo Báo cáo có thể hơn và có điểm mới, trong đó tư duy về quốc phòng, an ninh, bảo vệ Tổ quốc có bước chuyển biến quan trọng cũng như chủ động đấu tranh kịp thời, hiệu quả, từng bước đẩy lùi các loại tội phạm và ứng phó kịp thời các mối đe dọa an ninh phi truyền thống. Tôi cũng nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ quốc phòng, an ninh để ra trong dự thảo. Cùng với những phương hướng, nhiệm vụ đã đề ra, tôi đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu, bổ sung nội dung về "sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống; kiên quyết đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu và hoạt động "diễn biến hòa bình", bạo loạn lật đổ, chống phá của các thế lực thù địch" nhằm giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng, sự quản lý tập trung, thống nhất của Nhà nước đối với Quân đội nhân dân, Công an nhân dân và sự nghiệp quốc phòng, an ninh.

Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh



Trong dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, tôi nghiên cứu rất kỹ dự thảo Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII. Tôi thấy 10 nhiệm vụ trong công tác xây dựng Đảng nhiệm kỳ qua đã bảo đảm đầy đủ, toàn diện, sâu sắc, sát, đúng với thực tiễn. Ngoài ra, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã được thực hiện ở nhiều nhiệm kỳ song kết quả đạt được ở nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng đã đạt được nhiều kết quả hết sức quan trọng, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng. Tuy nhiên, tôi đề nghị tiếp tục làm rõ cả về lý luận và thực tiễn vấn đề Đảng lãnh đạo, Đảng cầm quyền, phương thức lãnh đạo, phương thức cầm quyền và mối quan hệ biện chứng của các thành tố trên để mọi cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ trong hệ thống chính trị hiểu đúng, làm đúng, nói đi đôi với làm, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, cầm quyền của Đảng. Như chúng ta đã biết, lâu nay trong sinh hoạt đảng cũng như trong các văn kiện của Đảng chúng ta đã quen với cụm từ "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng" còn cụm từ "Đảng cầm quyền" ít được đề cập. Nhưng trên thực tế, khái niệm Đảng cầm quyền đã được các nhà kinh điển của chủ nghĩa Mác đề cập từ rất sớm. Đặc biệt, trong Di chúc, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định "Đảng ta là một Đảng cầm quyền". Văn kiện Đại hội X, Đại hội XI, Đại hội XII của Đảng cũng đề cập đến "Nâng cao năng lực cầm quyền của Đảng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng có hiệu lực, hiệu quả".

Bà Nguyễn Thị Lệ Hà, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện Hưng Hà



Dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng có nhiều điểm mới, có sự kế thừa từ các nhiệm kỳ trước. Tôi mong các Văn kiện trình Đại hội sẽ quan tâm, nhấn mạnh nhiều đến việc phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, yếu tố dân chủ. Cần nhấn mạnh đoàn kết là sức mạnh, dân chủ trong Đảng phải là nòng cốt; dân chủ phải là kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đoàn kết, dân chủ là những tiến bộ, nhân tố quan trọng cho sự phát triển của đất nước. Dự thảo các Văn kiện cũng cần đánh giá hoạt động của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội một cách đầy đủ và cân đối với các nội dung khác. Đặc biệt, cần làm nổi bật vai trò của MTTQ trong thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua, công tác giám sát và phản biện xã hội để làm rõ hơn kết quả đạt được.

TÁT DAT - MAI THƯ

Đẩy mạnh cải cách hành chính lĩnh vực nông nghiệp

Đẩy mạnh cải cách hành chính (CCHC), thời gian qua, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó đặc biệt chú trọng cải cách thủ tục hành chính theo hướng tăng số lượt giao dịch trực tuyến nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho người dân và doanh nghiệp.



Người dân đến giải quyết TTHC lĩnh vực nông nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh.

Anh Nguyễn Văn Cao, xã Minh Tân (Hưng Hà) đến Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề thú y. Tại đây, anh được cán bộ tiếp nhận hướng dẫn hoàn thiện các thủ tục hành chính (TTHC) tận tình, nhanh chóng. Anh chia sẻ: Hiện nay các TTHC đều được đưa ra giải quyết tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh nên người dân không phải đến các sở, ngành như trước. Đến đây, tôi được cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn nhiệt tình, đồng thời còn tư vấn, hướng dẫn tôi cách nộp hồ sơ trực tuyến đối với một số thủ tục của ngành. Tôi thấy rất hài lòng. Lần sau nếu có nhu cầu giải quyết TTHC tôi sẽ thực hiện trực tuyến để tiết kiệm thời gian và chi phí.

Theo anh Nguyễn Tùng Lâm, cán bộ tiếp nhận hồ sơ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh: Hiện nay, ngành Nông nghiệp có 88 TTHC được chuẩn hóa và công khai, trong đó 100% các thủ tục được thực hiện theo phương án "5 tại chỗ" tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Trong 88 thủ tục có trên 60% thủ tục được thực hiện trực tuyến ở mức độ 3, 4. Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã tiếp nhận 1.255 hồ sơ, tập trung vào một số lĩnh vực như cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh phân bón, thuốc thú y, thuốc bảo vệ thực vật, lĩnh vực xây dựng công trình nông nghiệp... Tất cả các hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn. Cũng theo trao đổi của anh Lâm, mặc dù số hồ sơ nộp trực tuyến thời gian gần đây có cao

hơn nhưng nhìn chung người dân vẫn chưa nộp hồ sơ trực tuyến. Ngoài trừ các doanh nghiệp thường xuyên nộp hồ sơ trực tuyến, còn phần lớn người dân vẫn mang hồ sơ giấy đến nộp. Cán bộ tiếp nhận ngoài hướng dẫn người dân kê khai, hoàn thiện hồ sơ còn hướng dẫn người dân cách nộp hồ sơ trực tuyến để làm quen và thực hiện khi có nhu cầu giải quyết TTHC nhằm tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại. Đội ngũ cán bộ, nhân viên các phòng, ban chuyên môn của Sở và các chi cục khi về cơ sở đều có trách nhiệm tuyên truyền, hướng dẫn, khuyến khích người dân tăng cường sử dụng dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là các dịch vụ công mức độ 3, 4. Song song với chú trọng cải cách TTHC, thời gian qua, ngành Nông nghiệp đã thực

hiện nhiều giải pháp kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ cấu đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thực hiện nghiêm chủ trương tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả hoạt động. Đến nay, cơ cấu tổ chức ngành Nông nghiệp đã được tinh giản, thống nhất về tổ chức, đổi mới về nội dung, phạm vi, hình thức quản lý. Vị trí, vai trò của cơ quan chuyên môn được xác định đầy đủ, rõ ràng hơn. Các lĩnh vực quản lý được quy định cụ thể, chặt chẽ, khắc phục những quy định mang tính hình thức, chồng chéo giữa các đơn vị. Hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có 7 chi cục, 3 đơn vị sự nghiệp và 5 phòng, giám 5 đầu mối và tinh giản được 86 biên chế so với năm 2015. Chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của ngành không ngừng được nâng cao. Trong 5 năm qua, Sở đã lựa chọn và cử đi đào tạo cao cấp lý luận chính trị 10 đồng chí; trung cấp lý luận chính trị 17 đồng chí; 299 lượt công chức, viên chức được cử tham dự các lớp đào tạo chuyên môn, tin học, ngoại ngữ. Công tác tuyên truyền, giáo dục tư tưởng chính trị, đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức trong ngành được quan tâm, chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức từng bước được nâng cao. Đa số cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm khi giải quyết công việc; phát huy tính chủ động, sáng tạo trong công việc, không để xảy ra hiện tượng tiêu cực, tham nhũng trong giải quyết công việc, TTHC có liên quan đến tổ chức, công dân, bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trình tự và thời gian quy định. Công tác thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm và thanh tra công vụ được ngành Nông nghiệp chú trọng thực hiện, qua đó nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao ý thức, đạo đức công vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy kết quả đạt được, thời gian tới, ngành Nông nghiệp tiếp tục đẩy mạnh CCHC, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành trên lĩnh vực nông nghiệp, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra.

ĐAO QUYÊN

Quyết liệt thực hiện các biện pháp phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi

Với tinh thần "dập dịch như chống giặc", các địa phương trên địa bàn tỉnh đang khẩn trương, quyết liệt thực hiện các biện pháp bao vây, khống chế, dập dịch đối với ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tái phát, không để lây lan trên diện rộng, đồng thời chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ đàn lợn.

Theo báo cáo từ Chi cục Chăn nuôi và Thú y, tính đến hết ngày 1/11, trên địa bàn tỉnh đang phát sinh 15 ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi tại 5 huyện; số lợn đã tiêu hủy là 686 con với tổng trọng lượng 38.630kg. Thực hiện Chỉ thị số 19 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo, triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp kiểm soát bệnh dịch tả lợn châu Phi, các huyện, thành phố đã nhanh chóng kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; chủ động, sẵn sàng các phương án về kinh phí, nhân lực, vật tư, phương tiện bảo đảm thực hiện các giải pháp phòng và xử lý dịch. Các địa phương đã tổ chức rà soát, thống kê đàn lợn, kịp thời thông tin tuyên truyền tới người chăn nuôi về tình hình dịch bệnh, quy trình phòng, chống dịch và chỉ đạo áp dụng nghiêm ngặt, đồng bộ các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học; đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát các khu có ổ dịch cũ, nơi có nguy cơ cao để phát hiện sớm, xử lý nhanh gọn, kịp thời các ổ dịch

ngay khi phát sinh, không để lây lan thành dịch. Vũ Thư là một trong những huyện có nhiều xã tái phát sinh ổ bệnh dịch tả lợn châu Phi. Với diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, huyện đang thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh. Ông Nguyễn Tổng Thìn, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Tính đến ngày 26/10, tổng đàn lợn toàn huyện có khoảng 56.000 con. Để khống chế, ngăn chặn dịch bệnh tái phát và lây lan,



Những địa phương có dịch thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên toàn địa bàn 1 lần/ngày, liên tục trong 7 ngày.

huyện đã chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện tiêu hủy số lợn ốm chết, lợn nghi mắc bệnh theo đúng quy định; yêu cầu những địa phương có dịch thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng trên toàn địa bàn 1 lần/ngày, liên tục trong 7 ngày; đối với các vùng uy hiếp, triển khai nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh xâm nhập; tổ chức ký cam kết với các hộ chăn nuôi có lợn ốm chết không được giấu dịch, bán chạy lợn; thành lập tổ giám sát, tăng cường kiểm tra hoạt

động buôn bán, giết mổ, vận chuyển lợn bệnh, nếu phát hiện các trường hợp vi phạm sẽ xử lý nghiêm theo quy định. Hiện nay, tổng đàn lợn toàn tỉnh có 650.000 con. Theo nhận định từ ngành chuyên môn, vì rút gây bệnh dịch tả lợn châu Phi có khả năng tồn tại lâu ngoài môi trường, đường lây truyền phức tạp, việc tái đàn gia tăng tại các địa phương trong khi điều kiện chuồng trại của các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, chưa bảo đảm. Cùng với đó là việc buôn bán, vận chuyển lợn, các sản phẩm từ lợn gia tăng phục vụ nhu cầu cuối năm, thời tiết chuyển mùa là điều kiện thuận lợi để dịch bệnh phát sinh và lây lan. Ông Phạm Văn Lý, Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Để khống chế dịch bệnh và bảo vệ đàn lợn trong thời gian tới, ngoài việc tăng cường lực lượng về cơ sở kiểm tra, giám sát, hướng dẫn công tác xử lý dịch và các biện pháp phòng, chống dịch, Chi cục sẽ tăng cường cán bộ phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông, cảnh sát môi trường, công an huyện, xã để tổ chức tuần tra, kiểm soát và xử lý các trường hợp vi phạm quy định về vận chuyển, buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn như chất và vận chuyển lợn từ vùng dịch, lợn mắc bệnh, nghi mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi hoặc vận chuyển lợn không có thủ tục kiểm dịch theo quy định.

MINH QUÂN

CÁC BIỆN PHÁP PHÒNG, CHỐNG BỆNH DỊCH TẢ LỢN CHÂU PHI

- Thực hiện tốt các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học như tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin cho đàn lợn theo quy định.
- Định kỳ thực hiện vệ sinh, tiêu độc, khử trùng chuồng trại, môi trường xung quanh bằng hóa chất và vôi bột để tiêu diệt mầm bệnh.
- Lợn nhập nuôi mới phải khỏe mạnh, rõ nguồn gốc, đã qua kiểm dịch, xét nghiệm âm tính với bệnh dịch tả lợn châu Phi và được đăng ký kê khai chăn nuôi với chính quyền địa phương; thực hiện nuôi cách ly trước khi nhập đàn, quản lý chặt chẽ đàn lợn, hạn chế người vào thăm chuồng trại.
- Sử dụng thức ăn, nước uống bảo đảm chất lượng, được vệ sinh sạch sẽ; chỉ sử dụng thức ăn, nước uống đã được nấu chín kỹ và tiêu độc, khử trùng dụng cụ trước khi cho lợn ăn.
- Nuôi lợn đúng mật độ, chuồng nuôi phải cao ráo, không bị gió lùa, bảo đảm thoáng mát về mùa hè và ấm về mùa đông.
- Thực hiện tốt "5 không" trong phòng, chống dịch: không giấu dịch; không mua bán, vận chuyển lợn bệnh, lợn chết; không giết mổ, tiêu thụ lợn bệnh, lợn chết; không sử dụng thức ăn thừa chưa qua xử lý nhiệt; không vứt lợn chết ra ngoài môi trường.

Chú ý: Khi xuất hiện lợn ốm, chết bất thường cần báo ngay cho chính quyền địa phương, trạm chăn nuôi và thú y các huyện, thành phố hoặc báo trực tiếp vào số điện thoại của Chi cục Chăn nuôi và Thú y (0227.3643.640) để có hướng dẫn xử lý kịp thời.

Infographic: VIỆT HÙNG